
 

 

Fimleikaþing 4. september 2021 
 

Þingskjal nr._________ 
 
 
Tillaga frá stjórn FSÍ og Tk um fjölgun í áhaldafimleikum karla. 
Að farið verði í umræður og leitað leiða til að auka fjölda í áhaldafimleikum karla. 
 
 
Greinargerð: 
Áhaldafimleikar karla hafa átt undir högg að sækja undanfarin ár. Hvað er hægt að gera til 
að sporna við þessari þróun? Bæði þarf að huga að þessu út frá keppni og þeim sem ekki 
vilja keppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sent til: 

□Laganefndar         □Allsherjarnefndar        □Fjárhagsnefndar        □_________nefndar 


